

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๓๐๔๔/วสศ



สำนักงานส่งเสริมเรียนรู้จังหวัดตรัง  
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เรียน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองตรัง / นาโยง / วังวิเศษ / กันตัง / ปะเหลียน / ย่านตาขาว และหาดสำราญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๔๒๔๓

ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดตรัง ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคม และประเทศชาติตลอดจนเพื่อเป็น แรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภท ที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สาธารณชนทราบ และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยจะดำเนินการคัดเลือกคนพิการดีเด่น เข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรลุ วัตถุประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการยกย่องเกียรติคุณ คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และขอให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณา หากผู้พิการที่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกคนพิการดีเด่น ให้กรอกแบบประวัติ (ตามประเภท ความพิการ) และส่งเอกสารไปยังมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระราชูปถัมภ์ ภายใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Wuu

(นางสาวพนิดา พุ่มขำ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๔๔๐

โทรสาร. ๐-๗๕๒๑-๙๐๑๖